

Số: 801 /SYT-HNYD

V/v tăng cường quản lý cán bộ, viên chức có tham gia hoạt động hành nghề y, được tư nhân ngoài giờ hành chính

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị Y tế trong ngành.

Trong thời gian qua các cơ sở hành nghề y, được tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng; số lượng cán bộ, viên chức đang công tác tại các đơn vị y tế trong toàn ngành đăng ký hành nghề y, được tư nhân ngoài giờ hành chính nhiều, đã góp phần không nhỏ vào việc cung cấp các dịch vụ y tế cho người dân, giảm quá tải cho các cơ sở y tế công lập. Tuy nhiên qua các đợt Thanh tra, kiểm tra, giám sát của Sở Y tế phát hiện một số cán bộ, viên chức khi tham gia hành nghề còn vi phạm các quy định của pháp luật về hành nghề y, được tư nhân như: Đăng ký hành nghề ngoài giờ nhưng cơ sở vẫn mở cửa và hoạt động trong giờ hành chính; người phụ trách chuyên môn của cơ sở vắng mặt nhưng cơ sở vẫn hoạt động; tình trạng cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn chứng chỉ để hành nghề, sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề vẫn còn; không công khai tên người hành nghề, thời gian hoạt động; quảng cáo, hoạt động quá phạm vi chuyên môn cho phép...

Để tăng cường công tác quản lý cán bộ, viên chức ngành y tế có tham gia hoạt động hành nghề y, được tư nhân ngoài giờ hành chính, hiện đang công tác tại các đơn vị y tế trong toàn ngành, Giám đốc Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các cán bộ, viên chức của đơn vị khi đăng ký hành nghề y, được tư nhân hoạt động ngoài giờ hành chính phải được sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị và phải báo cáo với Thủ trưởng đơn vị về loại hình hành nghề, thời gian đăng ký hành nghề, địa điểm hành nghề, phạm vi hoạt động chuyên môn... để Thủ trưởng đơn vị biết và kiểm tra, giám sát.

2. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến tất cả cán bộ, viên chức của đơn vị mình có tham gia hành nghề y, được tư nhân ngoài giờ hành chính phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hành nghề y, được tư nhân. Nghiêm cấm việc cán bộ, viên chức thuê hoặc cho người khác thuê, mượn Chứng chỉ hành nghề được, Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Nếu cán bộ nào vi phạm phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị, nếu đơn vị nào có cán bộ vi phạm thì Thủ trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

Nhận được công văn này Giám đốc Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị y tế trong ngành nghiêm túc triển khai thực hiện. /

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các PGĐ sở (để theo dõi);
- Website SYT (đăng tải);
- Lưu: VT, QLHNYD.

